

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.93 บาท แนวโน้มผันผวนอ่อนค่า กรอบ 32.80 -33.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.93 บาท ซึ่งเป็นการอ่อนค่ามากสุดในรอบประมาณ 7 เดือน การเคลื่อนไหวยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม เงินบาทเช้านี้ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 32.97 บาท เนื่องจากดอลลาร์ย่อตัวลง คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.80 -33.00 บาท

* ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วานนี้เงินดอลลาร์ย่อตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักสำคัญ จากความกังวลว่าเฟดส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวในการขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกยังผันผวนจากทิศทาง การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด สภาพยุโรปจะเลื่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ย ต้องติดตามภาวะเงินทุนไหลออกกว่าจะยังไหลออกเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องหรือไม่ รวมถึงติดตามพัฒนาการของปัญหาสงครามการค้าว่าจะเป็นอย่างไรรต่อไป กระทบมากน้อยแค่ไหน ส่งผลให้ตลาดช่วงนี้ผันผวนและเคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างขึ้น โดยวานนี้ค่าเงินบาทหลงไปอ่อนค่าสุดของวันที่ระดับ 33 บาท

"ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบที่กว้างขึ้น ระหว่างวันเปลี่ยนแปลง 0.10 - 0.20 บาท/ดอลลาร์ แต่โดยภาพรวมแนวโน้มบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าต่อ จากปัญหาเทรดวอร์และเงินทุนไหลออก ขณะที่ในตลาดโลกยังเห็นแรงขายดอลลาร์ คาดกรอบวันนี้ 32.80-33.00 บาท" เขากล่าว

* ดอลลาร์ร่วงจากจุดสูงสุดรอบ 11 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญจากการทำกำไรในวันพฤหัสบดี ขณะที่ปอนด์ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรอบ 7 เดือน ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ระดับสูงของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด

* นักวิเคราะห์กล่าวว่า ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอดแลนติกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย ปรับลงสู่จุดต่ำสุดรอบ 1 ปีครึ่ง ซึ่งทำให้มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐและทำให้เทรดเดอร์ทำกำไรในดอลลาร์ นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ต่ำลง และการที่ยุโรปพบแนวรับทางเทคนิคในช่วง 1.15 ดอลลาร์ ยังส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนแอ

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.84 จากวานนี้ 95.13

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,845.22 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,667.58 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ วานนี้เท่ากับ 32.921 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้